

กลายเป็นผู้ทรงอำนาจของประสบการณ์ในห้วงสี่วิชาและเปลี่ยนปัญหาให้เป็นหนทางแก้ไขปัญหา

วันนี้ ผู้สร้างโลกบราห์มินกำลังมองดูลูกๆของท่านในทุกหนแห่ง โลกบราห์มินนี้เป็นโลกที่เล็ก แต่เป็นโลกที่สูงส่งและน่ารักเป็นอย่างยิ่ง โลกบราห์มินนี้เป็นของดวงวิญญาณพิเศษของโลก ทุกดวงวิญญาณบราห์มินเป็นหนึ่งในหลายล้านดวงวิญญาณ เป็นหนึ่งในดวงวิญญาณของหนึ่งกำมือ เพราะลูกได้ตระหนักรู้จักพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดก เช่นที่พ่อเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นดวงวิญญาณที่ตระหนักรู้จักพ่อและเป็นของท่านก็เป็นดวงวิญญาณพิเศษเช่นกัน พ่อ ผู้ประทานโชค วาดเส้นโชคอันสูงส่งบนหน้าผากของทุกดวงวิญญาณบราห์มินทันทีที่เขาถือกำเนิดมา ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคอันสูงส่งเช่นนั้น ลูกคิดว่าตนเองมีโชคเช่นนั้นหรือไม่? ลูกสัมผัสกับความซาบซึ้งทางจิตอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นหรือไม่? พ่อผู้ปลอบโยนหัวใจให้ความรักจากหัวใจและความรักความหวังโยจากหัวใจของท่านแก่ทุกดวงวิญญาณบราห์มิน ความรักของพระเจ้านี้ได้รับจากท่านเพียงผู้เดียวและในช่วงเวลาเดียวเท่านั้นตลอดทั้งวงจร ลูกมีความซาบซึ้งทางจิตนี้อยู่เสมอในทุกการกระทำของลูกหรือไม่? ลูกทำทนายโลกว่าลูกเป็นดวงวิญญาณพิเศษที่ดำเนินชีวิตคาร์มาโยคี ลูกไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่มีโยคะเท่านั้น แต่ลูกคือผู้ใช้ชีวิตโยคี ชีวิตหมายถึงตลอดกาล เป็นธรรมชาติและสม่ำเสมอ ลูกไม่ใช่ผู้ที่มีชีวิตโยคีเพียงแปดชั่วโมงหรือหกชั่วโมง โยคะคือการจดจำเป้าหมายของชีวิตบราห์มิน เป้าหมายของชีวิตจะถูกจดจำโดยอัตโนมัติ และเช่นที่เป้าหมายของลูกเป็นเช่นไร ลูกก็จะพัฒนาคุณสมบัติสำหรับเป้าหมายนั้นตามนั้นโดยอัตโนมัติ

บัพดาตา กำลังมองเห็นดวงดาวแห่งโชคที่ส่องประกายบนหน้าผากของทุกดวงวิญญาณบราห์มิน บัพดาตา มองเห็นลูกแต่ละคนอย่างเป็นผู้ที่มีความเคารพตนเองและอำนาจในการปกครองตนเองที่สูงส่งอยู่เสมอ ดังนั้นลูกทุกคนเคยประสบกับตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีความเคารพตนเองและมีอำนาจในการปกครองตนเองหรือไม่? หากลูกนำสิ่งนั้นเข้ามาสู่สำนักครูของลูกเพียงหนึ่งวินาทีว่าลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีความเคารพตนเอง รายการที่ปรากฏขึ้นในหนึ่งวินาทีนั้นจะยาวนานขนาดไหน? รายการของความเคารพตนเองเข้ามาในสำนักครูของลูกเมื่อสักครูหรือไม่? มันเป็นรายการที่ยาวใช้หรือไม่? ความเคารพตนเองจบสิ้นความหึงหวงเพราะความเคารพตนเองเป็นความภาคภูมิใจที่สูงส่ง ดังนั้นความภาคภูมิใจที่สูงส่งจึงจบสิ้นจิตสำนึกที่เป็นร่างที่ไม่บริสุทธิ์ประเภทต่างๆ เมื่อลูกเปิดไฟ ความมืดก็จะหายไปในวันหนึ่ง ความมืดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้หายไป ลูกไม่จำเป็นต้องพยายามขจัดความมืด แต่ลูกเพียงแค่เปิดไฟ และความมืดก็จะจบสิ้นลงโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน เปิดสวิตช์สำนักครูของความเคารพตนเองของลูก และลูกจะไม่ต้องพยายามที่จะจบสิ้นจิตสำนึกที่เป็นร่างประเภทต่างๆ ลูกต้องพยายามในขณะที่ลูกไม่มีสำนักครูของการเป็นตัวของตัวเองของความเคารพตนเอง บัพดาตาเห็นเกมของลูกๆ ลูกพูดถึงความเคารพตนเองในหัวใจของลูก: "ฉันนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบัพดาตา" ลูกพูดเช่นนั้น ลูกคิดเช่นนั้น แต่ลูกไม่ได้นั่งบนที่นั่งของประสบการณ์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสัมผัสประสบการณ์ในสิ่งที่ลูกคิด เพราะอำนาจที่สูงส่งที่สุดคืออำนาจของประสบการณ์ ดังนั้น บัพดาตาเห็นว่าลูกฟังทุกสิ่งได้ดีมาก ลูกคิดได้ดีเช่นกัน แต่การได้ยินและการคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การกลายเป็นตัวของประสบการณ์คืออำนาจที่สูงส่งของชีวิตบราห์มิน เป็นความแตกต่างระหว่างความเลื่อมใสศรัทธากับความรู้ ในความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน พวกเขาจะซาบซึ้งมากในขณะที่ฟังสิ่งนั้น พวกเขาแม้กระทั่งคิดถึงสิ่งนั้นด้วยซ้ำ แต่พวกเขาไม่สามารถมีประสบการณ์ได้ ญาณหมายถึงการเป็นดวงวิญญาณญาณ นั่นคือการได้มีประสบการณ์ในความเคารพตนเองทุกประเภท รูปที่มีประสบการณ์ทำให้ลูกมีความซาบซึ้งทางจิต ประสบการณ์ในชีวิตไม่สามารถลืมนำได้ สิ่งใดก็ตามที่ลูกได้ยินหรือคิดสามารถลืมนำได้ แต่อำนาจของประสบการณ์ไม่เคยลดลง

ดังนั้น บัพดาตาจึงเตือนลูกๆว่า สิ่งใดก็ตามที่ลูกได้ยิน สิ่งใดก็ตามที่ได้ยินจากพระเจ้า ผู้เป็นพ่อ จงกลายเป็นตัวของประสบการณ์นั้น แม้ว่าจะมีคนเป็นพันพยายามที่จะลบสิ่งที่ลูกเคยประสบมา มันก็ไม่สามารถลบได้ แม้แต่มายาก็ไม่สามารถลบประสบการณ์ของลูกได้ ทันทีที่ลูกรับร่าง ลูกจะสัมผัสได้ว่าลูกคือคนนั้นคนนี้ และมันก็อยู่อย่างมั่นคงมาก ลูกเคยลืมนามของร่างกายของลูกหรือไม่? หากบางคนพูดกับลูกว่า "ไม่ คุณไม่ใช่คนนั้นคนนั้น ลูกจะเชื่อบุคคลนั้นหรือไม่" ในทำนองเดียวกัน โดยการมีประสบการณ์กับรายการของความเคารพตนเองทุกประเภท ลูกจะไม่มีวันลืมนามความเคารพตนเองของลูกเลย อย่างไรก็ตาม บัพดาตาเห็นว่าในการที่ลูกมีประสบการณ์กับความเคารพตนเองทุกประเภทและทุกประเด็น แล้วลูกตามลำดับกันไป เมื่อลูกแต่ละคนได้มีประสบการณ์มาแล้วว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ แล้วลูกเป็นอะไรอีกนอกจาก

ดวงวิญญาณ? ลูกพูดว่า "ร่างกายนี้เป็นของฉัน แต่นั่นเป็นดวงวิญญาณ" ในเมื่อลูกเป็นดวงวิญญาณ แล้วจิตสำนึกที่เป็นร่างกายมาจากไหน? ทำไมมันจึงเกิดขึ้น? สาเหตุคืออะไร? การปฏิบัติเป็นเวลา 63 ชาติเกิด ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ผิดว่า "ฉันเป็นร่างกาย" นั้นมันคงมาก ลูกล้มประสบการณ์การปฏิบัติที่ถูกต้องไป เมื่อบังพาดดาเห็นลูกๆลำบากตรากตรำ ท่านก็รู้สึกถึงความรักที่มีต่อลูก ลูกของพระเจ้าและลำบากตรากตรำ! สาเหตุสำหรับเรื่องนี้คืออะไร? การขาดการเป็นตัวของตัวเอง ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อลูกกำลังทำการกระทำใดๆ ลูกไม่สามารถลืมจิตสำนึกที่เป็นร่างได้ ในกรณีเช่นนั้น ลูกจะลืมชีวิตบราห์มินของลูกได้อย่างไร นั่นคือชีวิตคาร์มาโยคีของลูก คือชีวิตโยคีของลูกหรือ?

ดังนั้น ตรวจสอบดูว่า ฉันได้มีประสบการณ์กับทุกวิชาหรือไม่? การรับฟังความรู้และการถ่ายทอดความรู้นี้เป็นเรื่องที่ย่าง่าย แต่การกลายเป็นตัวของความรู้... เมื่อลูกนำความรู้ไปปฏิบัติ ทุกการกระทำของลูกจะเต็มไปด้วยความรู้ที่นั่นโดยอัตโนมัติ นั่นคือ ทุกการกระทำจะเต็มไปด้วยแสงสว่างและอำนาจของความรู้ ความรู้นี้กล่าวได้ว่าเป็นแสงสว่างและอำนาจในทำนองเดียวกัน รูปของโยคีคือรูปโยกยุกต์ ยุกตียุกต์ การกลายเป็นตัวของดาร์นาหมายถึงความหมายว่าทุกการกระทำ ทุกอวัยวะของร่างกาย และทุกคุณธรรมของลูกจะเป็นตัวของดาร์นา ภาพลักษณ์ของงานรับใช้ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ หมายถึงการเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะด้วยความคิด คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์ หรือสายสัมพันธ์ งานรับใช้ควรเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในทุกการกระทำของลูก สิ่งนี้เรียกว่าการกลายเป็นตัวของประสบการณ์ ในทั้งสี่วิชา ดังนั้น ลูกทุกคนควรตรวจสอบว่าลูกมีประสบการณ์ในระดับใด - มีประสบการณ์ในทุกคุณธรรมและมีประสบการณ์ในทุกพลัง ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามมีคำกล่าวที่ว่า ประสบการณ์มีประโยชน์มากในเวลาที่ถูกต้อง ดังนั้นลูกต้องมีประสบการณ์ในการเป็นตัวของตัวเอง ประสบการณ์ ไม่ว่าจะมีปัญหาประเภทใดก็ตาม ผู้ที่เป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์จะเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นหนทางแก้ไขในหนึ่งวินาทีด้วยอำนาจของประสบการณ์ของเขา ปัญหาจะไม่คงอยู่อย่างเป็นปัญหาอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นหนทางแก้ไขปัญหา ลูกเข้าใจไหม?

ตอนนี้ ให้เวลาที่ใกล้เข้ามาและการตัดเทียบกับพ่อที่ใกล้เข้ามาให้ประสบการณ์ของการเป็นตัวของตัวเองการแก้ไขปัญหาแก่ลูก เป็นเวลานานที่ลูกได้ลำบากตรากตรำกับปัญหาที่เกิดขึ้นและค้นหาวิธีแก้ไขสำหรับปัญหาเหล่านั้น เวลานี้ บังพาดดาต้องการเห็นลูกทุกคนเป็นผู้ที่มีความเคารพตนเองและมีอำนาจในการปกครองตนเอง และเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา ภาพลักษณ์ของประสบการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามในหนึ่งวินาที อัจชะ

ดวงวิญญาณจากทุกหนแห่งได้มาถึงที่นี่ แม้แต่ดับเบิลเฟอร์เรนเนอร์ก็ได้รับโอกาสที่ดีในทุกๆรอบ อัจชะ พันดาวาสก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่น้อยเลยเช่นกัน ลูกพันดาวาสทุกคน ยกมือขึ้น ผู้เป็นแม่ กุมารี ครุ ยกมือขึ้น ในกลุ่มแรกมีผู้เป็นแม่มากกว่า แต่ในกลุ่มนี้ พันดาวาสก็แข่งความเร็วได้ดีมากเช่นกัน ความซาบซึ้งและความศรัทธาของพันดาวาสเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ ได้มีการจดจำอะไร? ลูกรู้หรือไม่? มีพันดาวาสเพียงห้าคนเท่านั้น แต่บนพื้นฐานของความซาบซึ้งและความศรัทธา พวกเขาจึงได้รับชัยชนะ ทุกวันนี้ก็ยังมีคำสรรเสริญอยู่ แล้วลูกละเป็นพันดาวาสเช่นนั้นหรือไม่? อัจชะ, ลูกมีความซาบซึ้งหรือไม่? ดังนั้นเมื่อลูกพันดาวาสได้ยินว่าลูกคือพันดาวาสแล้ว ลูกไม่ได้ลืมพ่อของพันดาวาส (พันดาฟปาตี) ใช่ไหม? บางครั้งลูกลืมท่านหรือไม่? พันดาวาสและพันดาฟปาตี พันดาวาสไม่มีวันลืมพันดาฟปาตีได้ พันดาวาสควรมีความซาบซึ้งว่า: เราคือพันดาวาสของทุกวงจรอันเป็นที่รักของพันดาฟปาตี ในอนสุรณสถานเช่นกันก็มีชื่อพันดาวาสไม่น้อยเลย สมญาของพันดาวาสคือ: พันดาวาสผู้มีชัยชนะ แล้วลูกเป็นพันดาวาสเช่นนั้นหรือไม่? แค่นั้นเอง เราเป็นพันดาวาสผู้มีชัยชนะ ไม่ใช่แค่พันดาวาสเฉยๆเท่านั้น แต่เป็นพันดาวาสผู้มีชัยชนะ ดิลักแห่งชัยชนะที่ไม่สูญสลายได้ถูกเติมไว้บนหน้าผากของลูกแล้ว

ผู้เป็นแม่มีความซาบซึ้งอะไร? ลูกมีความซาบซึ้งมาก ผู้เป็นแม่พูดด้วยความซาบซึ้งว่า: บาบามีมาหาเราแล้ว! มันเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่? นั่นเป็นเพราะว่าตลอดครึ่งวงจรแม่ไม่ได้รับสถานภาพใดๆเลย เวลานี้ในยุคบรรจบกัน แม้กระทั่งในแวดวงการเมือง แม่ก็ได้รับสิทธินั้น ในทุกแผนก พ่อได้วางลูกซัดไว้ข้างหน้า และดังนั้นในโลกก็เช่นกัน ในทุกอาชีพ เวลานี้แม่ก็มีสิทธิ ไม่มีอาชีพใดที่ไม่มีผู้หญิงเลย นี่คือสถานภาพของยุคบรรจบกัน ดังนั้นลูกผู้เป็นแม่ทั้งหลายจึงรู้สึกได้ถึง: บาบามีมาหาเรา! ลูกรู้สึกใช่ใหม่ว่านี่คือ "บาบามีมาหาเรา!" ลูกมีความซาบซึ้งเช่นนั้นหรือไม่? ผู้เป็นแม่ต่างโอบกอดกัน นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกได้ทำให้พระเจ้าเป็นของลูก และดังนั้นมันคือผู้เป็นแม่ที่เป็นนักมายากลเช่นกัน บังพาดดาเห็นว่าผู้เป็นแม่และพันดาวาสรักบังพาดดาในทุกความสัมพันธ์ แต่ท่านก็เห็นว่าคนไหนรักความสัมพันธ์ในรูปใดเป็นพิเศษ ลูกบางคนชอบทำให้พระเจ้าเป็นเพื่อนของพวกเขาเอง เหตุนี้เองจึงมีเรื่องราวของ Khuda-Dost (พระเจ้า, เพื่อน) บาบามีพูดว่า เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการความสัมพันธ์แบบใด ลูกก็สามารถทำให้พระเจ้าเป็นของลูกได้ในความสัมพันธ์นั้น ลูกสามารถเติมเต็มทุกความสัมพันธ์

กับท่านได้ ลูกๆ พูดว่า “بابาเป็นของฉัน” แล้วพ่อพูดอย่างไร? พ่อเป็นของลูก

มีความงดงามที่ดีมากในมฐันใช้หรือไม่? ไม่ว่าลูกจะนั่งฟังและดูอยู่ไกลแค่ไหน ความงดงามของมฐันก็อยู่ในตัวของมฐันเอง ลูกพบกับบัพดาดาในมฐันอยู่แล้ว แต่ลูกมีการบรรลุผลประเภทอื่น ๆ อีกกี่ประเภท? หากลูกจะทำรายการเหล่านั้น ลูกจะมีการบรรลุผลกี่ประเภท? การบรรลุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือลูกมีโยคะที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติ ลูกไม่จำเป็นต้องลำบากตรากตรำ เมื่อมีใครบางคนให้ความสำคัญกับบรรยากาศของมฐัน บรรยากาศของมฐันและตารางเวลาของมฐัน จะทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติ เพราะเหตุใด? ในมฐัน ลูกมีเพียงงานเดียวในสติปัญญาของลูก เมื่อกลุ่มของผู้รับใช้มา, นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผู้ที่มาที่นี่เพื่อเติมความสดชื่น พวกเขาต้องทำงานอะไรในมฐันใหม่? พวกเขามีความรับผิดชอบอะไรใหม่? กิน ดื่ม สนุกสนาน และศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น มฐันก็คือมฐัน ผู้คนรับฟัง บาบานในต่างประเทศด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนในการฟังมฐันที่นั่นกับการมาที่มฐัน บัพดาดาให้ความรักและความทรงจำระลึกถึงแก่ผู้ที่รับฟังและรับชมผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่แล้ว ลูกบางคนแม้กระทั่งฟังมฐันขณะที่ตื่นอยู่ในตอนกลางคืน แน่แน่นอนว่าดีกว่าไม่ฟังมฐันเลย แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือมฐันที่น่ารัก ลูกสนุกกับการมาที่มฐันหรือไม่ หรือลูกรู้สึกว่าคุณสามารถได้ยินมฐันขณะที่นั่งอยู่ที่นั่นหรือไม่? ลูกชอบอะไร? ลูกจะได้ยินมฐันที่นั่นด้วยเช่นกันใช่ไหม? ที่นั่นเช่นกัน การนั่งอยู่ด้านหลัง ลูกก็เห็นทุกสิ่งบนทีวีอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ที่รู้สึกว่าการมาที่มฐันเป็นสิ่งที่ดียกมือขึ้น! (ทุกคนยกมือ) อัจชะ อย่างไรก็ตาม การสรรเสริญในความเลื่อมใสศรัทธาคืออะไร? มฐันมีการเล่นในมฐัน ไม่ใช่ว่ามฐันจะเล่นในลอนดอน ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน การรู้ความสำคัญของการสรรเสริญมฐัน หมายถึงการทำให้ตนเองยิ่งใหญ่

อัจชะ ลูกทุกคนที่มา ลูกกำลังสัมผัสกับชีวิตโยคี ชีวิตของการเป็นดวงวิญญาณญาณและการเป็นตัวของดาร์นา ในการพบปะครั้งแรกของฤดูกาลนี้ บาบานได้ดึงความสนใจของลูกเป็นพิเศษถึงความจริงที่ว่าตลอดทั้งฤดูกาลนี้ ลูกต้องกลายเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจและทำให้ผู้อื่นพอใจ ลูกไม่เพียงแต่ต้องกลายเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจเท่านั้น แต่ลูกต้องทำให้ผู้อื่นพอใจด้วย พร้อมกันนั้น ตามเวลาในปัจจุบัน อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่าถามคำถามเช่นนั้นว่า "จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? จะเกิดขึ้นในหนึ่งปีหรือหกเดือนไหม?" ทันใดนั้น อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น จงทำให้สวิตช์ของสำนักครูของลูกทรงพลังมาก เปิดสวิตช์ในหนึ่งวินาทีและกลายเป็นตัวของประสบการณ์ เมื่อสวิตช์หลวม ลูกต้องเปิดและปิดสวิตช์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และต้องใช้เวลาในการแก้ไขให้ลูกต้อง อย่างไรก็ตาม ลูกต้องเปิดสวิตช์ของความเคารพตนเองและสวิตช์ของอำนาจในการปกครองตนเองในหนึ่งวินาที และกลับมาสำรวจตนเองและมีประสบการณ์ต่อไป กลับมาหลอมรวมกับมหาสมุทรแห่งประสบการณ์ ไม่มีอำนาจใดที่จะเอาชนะอำนาจของประสบการณ์ได้ ลูกเข้าใจหรือไม่ว่าลูกต้องทำอะไร? บัพดาดาให้สัญญาณกับลูก แต่ไม่ต้องรอคอยอย่างคาดหวัง อย่าพูดว่า เมื่อไหร่? เมื่อไหร่? เมื่อไหร่? ตอนนี้เลย! พร้อมเสมอ ลูกสามารถเปิดสวิตช์ของสำนักครูของลูกในหนึ่งวินาทีได้หรือไม่? ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่? ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ปัญหาใด ก็เปิดสวิตช์ของสำนักครู ผีฝนสิ่งนี้ เพราะข้อสอบสุดท้ายจะเป็นไปในหนึ่งวินาทีเท่านั้น ไม่ใช่แม้แต่หน้าที่เดียว ผู้ที่คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆ จะไม่สามารถสอบผ่านได้ ผู้ที่มีประสบการณ์จะสอบผ่าน ดังนั้น ตอนนี้ลูกทุกคน เปิดสวิตช์ของสำนักครูในหนึ่งวินาที ฉันเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งอาศัยอยู่ในที่อยู่สูงสุด เปิดสวิตช์ของสำนักนี้ของลูก อย่าให้มีสำนักครูของสิ่งอื่นใด อย่าให้มีความปั่นป่วนใดๆในสติปัญญาของลูก ไม่สั่นคลอน (บัพดาดาทำการฝึกดริล) อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่มีประสบการณ์ในทุกหนแห่งที่มีความเคารพตนเองที่สูงส่ง ถึงผู้ที่มีประสบการณ์กับทุกวิชาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณโยคีที่ดำเนินชีวิตโยคีอย่างสม่ำเสมอ ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่เป็นเพียงหนึ่งกำมือจากหลายล้าน และเพียงไม่กี่ดวงวิญญาณจากหนึ่งกำมือนั้นที่ทำให้โชคพิเศษของตนปรากฏออกมาในทุกการกระทำที่พวกเขาทำ รัก ระลึกถึง และนมัสเต จากบัพดาดา

ถึงดาดีจี:

ลูกกำลังดำเนินงานที่ดีในการเพิ่มความจริงจังและความกระตือรือร้นให้กับทุกคน (กำลังมีแผนที่จะส่งสาส์นไปยังหลายล้านคน) อย่าว่าแต่ดวงวิญญาณหนึ่งล้านเลย ดวงวิญญาณทั้งโลกจะต้องได้รับสาส์น พวกเขาจะพูดว่า "โอ้โห พระกู่" ใช่ไหม? ลูกต้องเตรียมพวกเขาให้พูดแม้กระทั่งว่า "โอ้โห พระกู่" ใช่ไหม? พวกเขา (ดาดีจีที่เหลือ) ก็ให้ความร่วมมือเช่นกัน เป็นเรื่องดี ลูกกำลังดูแลมฐัน ลูกได้พบกับกลุ่มที่ให้ความร่วมมือที่ดีแล้วใช่ไหม? แต่ละคนก็มีคุณสมบัติพิเศษของตน

เอง อย่างไรก็ตาม มีผลกระทบของเพชรพลอยดั้งเดิมเช่นกัน ไม่ว่าจะอายุมากขึ้นเพียงใด และคนใหม่ๆก็กำลังก้าวไปข้างหน้าเช่นกัน แต่การหล่อเลี้ยงของเพชรพลอยดั้งเดิมนั้นยังคงเป็นของตนเอง นี่คือเหตุผลที่กลุ่มนี้ดี

พร: ขอให้ลูกเป็นผู้ทำลายอุปสรรคอยู่เสมอด้วยการสวมชุดนางฟ้าที่ส่องประกายและป้องกันอุปสรรคของลูกอยู่เสมอ

เพื่อที่จะเป็นผู้ทำลายอุปสรรคอยู่เสมอสำหรับตัวลูกเองและผู้อื่น จงอำลาเครื่องหมายคำถามและทำให้สต็อกของพลังทั้งหมดของลูกนั้นเต็มเปี่ยมด้วยการใส่จุดพลุสตอป สวมชุดนางฟ้าที่ส่องประกายและป้องกันอุปสรรคของลูกอยู่เสมอ อย่าสวมชุดที่เป็นโคลน พร้อมกันนี้ จงประดับประดาด้วยเครื่องประดับแห่งคุณธรรมทั้งหมด จงเป็นซั๊กตี้ที่มีแปดอาวุธ เป็นรูปเคารพที่สมบูรณ์ และวางเท้าของชีวิตที่สูงส่งของลูกไว้บนดอกบัว

คติพจน์: ให้ความใส่ใจกับการศึกษาน้อย่างเต็มที่ แล้วลูกจะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งในดิวิชั่นแรก (กลุ่มแรก)

***** โอม ขานติ *****

ด้วยจิตใจที่เต็มไปพลังของลูก จงทำงานรับใช้ของการให้สะกาช